



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

รหัสโครงการ... : 07000000-3624

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 82,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลศิริราช / โรงพยาบาลศิริราช

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอินทรา อุทัยพัฒนานนท์/นางสาวจิราภรณ์ แพร่ต่วน โทร.0235469013 ต่อ 8903; กยศ. สยป โทร.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS : Advanced Cardiac Life Support)

เป็นการทำหัตถการที่มีความสำคัญมากในการให้การรักษายาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บ

ในปัจจุบันที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นทุกปีเป็นปัญหาของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจมีความสำคัญมากต่ออัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย

และหากจะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญซึ่ง ได้แก่ ทีมงานที่มีความเชื่อมั่นตั้งใจมีความศรัทธาในการให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มที่มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ อุปกรณ์การช่วยชีวิตที่จำเป็นทุกชนิด และที่สำคัญที่สุดคือเครื่อง defibrillator

ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา เวชภัณฑ์ อันได้แก่ สารน้ำ และยาต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง และข้อสุดท้ายคือ

เวลาที่เหมาะสมที่ต้องเริ่มต้นการช่วยชีวิตให้เร็วที่สุด หลังจากที่มีผู้ป่วยเกิดภาวะ cardiac arrest

ทุกองค์ประกอบที่ได้กล่าวมาข้างต้น นับว่ามีความสำคัญมากต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย

หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งก็จะมีผลให้การช่วยชีวิตผู้ป่วยไม่ประสบผลสำเร็จ การสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้อง

ทันสมัยให้กับทีมงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะทำให้ทีมงานสามารถดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ

ในการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้ว ความรู้ยังนำไปสู่การสร้าง ความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากร

และนำไปสู่การจัดเตรียม ดูแล และบำรุงรักษาเวชภัณฑ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ได้อย่างถูกต้อง

โรงพยาบาลศิริราช สำนักการแพทย์ ได้เปิดให้บริการกับประชาชนของกรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก และประสบกับปัญหาผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี แต่ทางโรงพยาบาลยังขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์

มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตและเพื่อให้บุคลากรสามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรแพทย์และพยาบาลให้สามารถประเมินสภาพตลอดจนให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช จึงได้จัดทำโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS : Advanced Cardiac Life Support) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมมีความรู้

ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงาน อีกทั้งสามารถประเมินอาการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ปลอดภัย เป็นการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้บาดเจ็บลงได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินอาการผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยในภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจไปถ่ายทอดให้บุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 370 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ดังนี้

1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ? จำนวนงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค (รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 40 คนรุ่นที่ 4 จำนวน 40 คน รุ่นที่ 5 จำนวน 40 คน) รวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน

2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร (รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 20 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 20 คน รุ่นที่ 5 จำนวน 20 คน) รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 45 คน รุ่นละ 9 คน จำนวน 5 รุ่น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2) วิทยากร จำนวน 25 คน รุ่นละ 5 คน จำนวน 5 รุ่น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและทันสมัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมอุปกรณ์ จัดตารางการฝึกอบรม และติดต่อประสานงานกับที่มหาวิทยาลัยที่จะมาให้ความรู้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการเสนอโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (รอตรวจจากสนพ.อีกครั้ง) และจัดทำคำสั่งอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (รอตรวจจากสนพ.อีกครั้ง) และจัดทำคำสั่งอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ระบาคระลอกใหม่ โดยพบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการเป็นจำนวนมากและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้จัดต้องเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ภายในประเทศไทยมีการระบาดอย่างรวดเร็ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ตามที่ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ ได้รับอนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ภายในประเทศไทยมีการระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลสิรินธรได้พิจารณาทบทวนความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ นั้น ในการนี้ ทางโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ จึงขอแจ้งยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ดังเอกสารแนบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

